

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๓๕๐๕



สสค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ12636/66

28 ธ.ค. 2566 เวลา 16.00 น.



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๔๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็น เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ร่างประกาศกระทรวงฯ มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑บี ๓ และ ๕ ซึ่งได้กำหนดและจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก และการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้ำชายแดน) นอกจากนี้ ยังพบแหล่งศิลปกรรมอันควรรอนุรักษ์ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ วัดทัพทันวันนาราม วัดเขาโคกโค และวัดหนองเรือโกสน ซึ่งได้กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมการศาสนา รวมถึงพบแหล่งธรรมชาติท้องถิ่นประเภทภูเขา และประเภทแหล่งน้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณคลองหนองเล็ก คลองทัพทัน คลองมะนาว และคลองสาธารณะ ยังไม่มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อผังเมืองรวมชุมชนทัพทันมีผลใช้บังคับ เห็นควรพิจารณาการใช้ประโยชน์ริมแหล่งน้ำดังกล่าวอย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม แม่น้ำ คู คลองในพื้นที่ ภายใต้กรอบนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม แม่น้ำ คู คลอง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มีคุณค่าของท้องถิ่นให้คงเอกลักษณ์ พื้นฟูคุณภาพน้ำ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและกำหนดแนวทางการควบคุมการใช้ที่ดิน ริมแม่น้ำ คู คลอง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

๒. พื้นที่ส่วนใหญ่ของผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เมื่อผังเมืองรวมชุมชนทัพทันมีผลใช้บังคับ ควรพิจารณาการประกอบกิจการหรือดำเนินการที่ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของที่ดินประเภทดังกล่าว

๓. การใช้ประโยชน์ ...

๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ควรคำนึงถึง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นด้วย เช่น มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ และมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นต้น

๔. หากมีการดำเนินการใด ๆ ในเขตพื้นที่ป่า ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(พิชิตวาท วงษ์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com